

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ ๒๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

ผู้เข้าประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางรฐปณีย์ พรพินิจพงศ์	ประธานสภาฯ	รฐปณีย์ พรพินิจพงศ์	
๒	นางเจนจิรา เอื้ออภากาศเศรษฐ	รองประธานสภาฯ	เจนจิรา เอื้ออภากาศเศรษฐ	
๓	นายนิติ สุขชาติตะ	ส.อบต.หมู่ที่ ๑	นิติ สุขชาติตะ	
๔	นายพิชิต แสนแจ็ก	ส.อบต.หมู่ที่ ๓	พิชิต แสนแจ็ก	
๕	นายเลิศ อาจศึก	ส.อบต.หมู่ที่ ๔	เลิศ อาจศึก	
๖	นายปรัชญา ศอกจะบก	ส.อบต.หมู่ที่ ๕	ปรัชญา ศอกจะบก	
๗	นายพิเชฐ แซ่มพุทรา	ส.อบต.หมู่ที่ ๖	พิเชฐ แซ่มพุทรา	
๘	นายครองสิน ทองเครือ	ส.อบต.หมู่ที่ ๙	ครองสิน ทองเครือ	
๙	นายเด่นชัย ปราสาทสูง	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐	เด่นชัย ปราสาทสูง	
๑๐	นายอุทัย สอพิมาย	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑	อุทัย สอพิมาย	
๑๑	นายสมหมาย ชินพิมาย	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒	สมหมาย ชินพิมาย	
๑๒	นายศรีประจวบ บุโรสง	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓	ศรีประจวบ บุโรสง	
๑๓	นางวิภารัตน์ ไพค่านาม	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔	วิภารัตน์ ไพค่านาม	
๑๔	นายเจริญ ชินสุข	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๕	เจริญ ชินสุข	
๑๕	นายสมศักดิ์ อารมณเพียร	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๖	สมศักดิ์ อารมณเพียร	
๑๖	นางโรมจิตร แงดสันเทียะ	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๗	โรมจิตร แงดสันเทียะ	
๑๗	นายสมศักดิ์ แจ้งหิรัญ	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๘	สมศักดิ์ แจ้งหิรัญ	
๑๘	นายธีมาโรจน์ จิตจรัสยิ่งยง	ส.อบต.หมู่ที่ ๒๐	ธีมาโรจน์ จิตจรัสยิ่งยง	
๑๙	นายผดุงศักดิ์ พุนดี	ส.อบต.หมู่ที่ ๒๑	ผดุงศักดิ์ พุนดี	
๒๐	นายวิเชียร พลดี	เลขานุการสภาฯ	วิเชียร พลดี	

ผู้ร่วมประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายบรรเจ็ด สอพิมาย	นายก อบต.ในเมือง	บรรเจ็ด สอพิมาย	
๒.	นายไสว กิตติธิรกุล	รองนายก ฯ	ไสว กิตติธิรกุล	
๓.	นางปัญญา จันทศรี	รองนายก ฯ	ปัญญา จันทศรี	
๔.	นายสมาน สอพิมาย	เลขานุการนายกฯ	สมาน สอพิมาย	

ผู้ขาดประชุม -ไม่มี-

ผู้ลาประชุม ๑. นายสมทรง ชาวพิมาย ส.อบต.หมู่ที่ ๗ ลาป่วย

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อถึงเวลาประชุม นายวิเชียร พลดี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง เลขาธิการสภาฯ ได้นับสมาชิกอยู่ในห้องประชุมจำนวน ๑๙ คน ครบองค์ประชุม จึงได้กล่าวเชิญนางฐปณีย์ พรพินิจพงศ์ ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กราบพระพร้อมกัน เชิญประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ทราบ

๑.๑ ประธานแจ้งการลาของสมาชิก นายสมทรง ชาวพิมาย ส.อบต.หมู่ที่ ๗ ลาป่วย

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
มติที่ประชุม รับรอง ๑๘ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นแต่งตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

๔.๑ รายงานการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประธาน ให้คณะกรรมการแปรญัตติได้กล่าวชี้แจงผลการพิจารณาคำแปรญัตติต่อที่ประชุม นายอุทัย สอพิมาย ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ ประธานกรรมการแปรญัตติได้กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง ได้ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และได้ลงมติเห็นชอบ ในวาระที่หนึ่ง (รับหลักการ) ในคราวประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ และมีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมทั้งกำหนดวันให้คณะกรรมการรับคำแปรญัตติระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง นั้น

คณะกรรมการแปรญัตติทั้ง ๕ คน ได้ประชุมคัดเลือก ประธาน รองประธานและเลขานุการ ดังนี้

๑. นายอุทัย สอพิมาย	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑	เป็นประธานกรรมการ
๒. นายครองสิน ทองเครือ	ส.อบต.หมู่ที่ ๙	เป็นรองประธานกรรมการ
๓. นายสมศักดิ์ อารมณเพียร	ส.อบต. หมู่ที่ ๑๖	เป็นกรรมการ
๔. นายผดุงศักดิ์ พุนดี	ส.อบต.หมู่ที่ ๒๑	เป็นกรรมการ
๕. นายธีมาโรจน์ จิตจรสียงยง	ส.อบต.หมู่ที่ ๒๐	เป็นกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการแปรรูปได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อรอรับเอกสารแบบเสนอขอแปรรูปจากสมาชิกสภาฯ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองแล้ว เมื่อครบกำหนดวันเวลาการรับเรื่องเสนอขอแปรรูปแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นเสนอขอแปรรูป คณะกรรมการแปรรูปจึงได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามร่างเดิมเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองพิจารณาต่อไป

ประธานกล่าวว่าตามที่คณะกรรมการแปรรูปได้รายงานผลการพิจารณาคำเสนอขอแปรรูปแต่ไม่มีผู้ยื่นเสนอขอแปรรูปนั้น มีผู้ใดจะอภิปรายสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ใดเสนอความเห็นประธานจึงดำเนินการตามวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประธานกล่าวว่า ต่อไปจะเป็นการลงมติในวาระสองโดยกล่าวว่าเมื่อไม่มีผู้ยื่นเสนอขอแปรรูปร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ จึงให้ที่ประชุมพิจารณาตามร่างเดิม และสอบถามที่ประชุมว่าผู้ใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอให้ยกมือ

มติที่ประชุม เห็นชอบในวาระสอง จำนวน ๑๘ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

เมื่อที่ประชุมลงมติในวาระสองแล้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองจึงกล่าวว่าต่อไปจะเป็นการลงมติในวาระที่สามขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยสอบถามที่ประชุมว่าผู้ใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอให้ยกมือ

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๘ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ใดจะสอบถามข้อมูลหรือเสนอเรื่องใดเพิ่มเติมหรือไม่

นายอุทัย สอพิมาย ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ เสนอว่าการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในหมู่บ้านให้ฝ่ายบริหารพิจารณาจัดซื้อเครื่องสูบน้ำให้เพียงพอทุกหมู่บ้านเพื่อความสะดวกรวดเร็ว

นายปรัชญา สอจะบก ส.อบต.หมู่ที่ ๕ ขอให้ฝ่ายบริหารแก้ไขปัญหารางระบายน้ำอุดตันแต่ไม่สามารถเปิดฝารางระบายน้ำได้เนื่องจากการก่อสร้างถนนคอนกรีตทับฝาราง

นายสมศักดิ์ อารมณไพโร ส.อบต. หมู่ที่ ๑๖ สอบถามเกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอให้ อบต. ดำเนินการแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขดังนี้

๑. รถแบคโฮไปกำจัดวัชพืชและต้นไม้ริมทางนานแล้วแต่ยังไม่ได้รับการสนับสนุน

๒. การซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ ซอยเส้นหลายไทยขอให้เร่งดำเนินการ

ประธาน กล่าวว่า การยื่นคำร้องขอซ่อมแซมถนนต่างๆ ที่เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ดำเนินการขอให้ฝ่ายบริหารเร่งรัดดำเนินการโดยเร็ว

นายสมศักดิ์ แจ้งศิริ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๙ เสนอว่าขอให้สมาชิกแต่ละหมู่บ้านช่วยไปดูแลการก่อสร้างในหมู่บ้านของตนเองด้วยเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามแบบรูปรายการ

นายอุทัย สอพิมาย ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ การดำเนินการตามโครงการก่อสร้างของ อบต. ขอให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้สมาชิกในหมู่บ้านทราบและขอให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการตรวจสอบงานจะได้ช่วยตรวจสอบดูแล

การก่อสร้างให้เรียบร้อย และเรื่องการลงไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนน้อยเกินไปขอให้เพิ่มไหล่ทางให้มากขึ้นและบดทับแน่นไม่ให้ดินยุบตัว

นายสมศักดิ์ แจ้งศิริณ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๙ การดำเนินการก่อสร้างของผู้รับเหมาไม่มีแบบแปลนให้ดูขอให้เจ้าหน้าที่ส่งแบบก่อสร้างให้สมาชิกในหมู่บ้านดูด้วยว่าปริมาณงาน กว้าง ยาว หนา เท่าไรเป็นไปตามแบบหรือไม่

ประธาน ให้ผู้อำนวยการกองช่างชี้แจง ความว่าเกี่ยวกับการยื่นคำร้องการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกนั้น ที่ล่าช้าเนื่องจากหินคลุกที่สั่งซื้อนั้นผู้ขายทยอยส่งมอบยังไม่ครบถ้วน กรรมการตรวจรับพัสดุต้องตรวจรับพัสดุให้ครบถ้วนและเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขายให้เรียบร้อยเสร็จสิ้นก่อน ต่อไปก็จะนำไปซ่อมแซมถนนต่างๆ ที่ท่านสมาชิกได้ยื่นคำร้องมา

นายก ตอบคำถามว่าขอภัยการทำงานก็มีเร็วบ้างช้าบ้างถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างแต่จะพยายามทำให้สัมฤทธิ์ผลตามที่สมาชิกร้องขอให้มากที่สุดและขอชี้แจงตอบคำถามดังนี้

กรณีเกี่ยวกับการจัดหาเครื่องสูบน้ำให้แต่ละหมู่บ้านนั้นตนจะรับไปพิจารณา

กรณีทับฝารางระบายน้ำอุดตันและถนนคอนกรีตทับฝารางนั้น อาจจะเป็นเนื่องจากขั้นตอนการวางแบบริมถนนไปทับฝารางตนจะลงไปตรวจสอบพื้นที่เพื่อหาทางแก้ไขด้วยตนเอง

กรณีของท้ายสมาชิกสมศักดิ์ อารมณ์เพียร เรื่องการซ่อมถนนคอนกรีตขอยเสนอหลายไทยและxorรถแบคโฮไปกำจัดวัชพืชและต้นไม้ที่กีดขวางทางจะรีบสั่งการให้ไปดำเนินการโดยเร็ว

กรณีแบบก่อสร้างโครงการ ทุกโครงการมีแบบก่อสร้างอยู่แล้วผู้รับจ้างก็มีเจ้าหน้าที่ที่มีต่อไปถ้าท่านใดอยากได้แบบแปลนก่อสร้างขอให้มาแจ้งเจ้าหน้าที่มาขอดูได้ที่เจ้าหน้าที่

กรณีไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นอยู่กับสภาพพื้นที่ก่อสร้างว่าบางแห่งสามารถที่จะลงไหล่ทางได้บางแห่งไม่สามารถที่จะลงไหล่ทางได้เนื่องจากพื้นที่จำกัด เช่น เขตถนนคับแคบ ไหล่ทางมีความลาดชัน ถนนอยู่ริมคลอง เป็นต้น

นายก ขอประชาสัมพันธ์งานเทศกาลเที่ยวพิมาย ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๙-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และงานแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ปีนี้จะขอความร่วมมือแต่งตั้งให้สมาชิกสภาทุกท่านเป็นคณะกรรมการอัญเชิญถ้วยพระราชทานโดยการแต่งเครื่องแบบชุดปกติขาวร่วมพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน และในปีนี้อีกการบริหารส่วนตำบลในเมืองจะจัดกิจกรรมวันลอยกระทงในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ บริเวณริมฝั่งลำจักราชเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับงานเทศกาลเที่ยวพิมาย

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า ต่อไปขอมอบให้รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุมต่อไปเนื่องจากมีภารกิจเร่งด่วนขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่าน

นางเจนจิรา เอื้ออาภาเศรษฐ รองประธานสภาฯ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม สอบถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะหรือสอบถามเรื่องใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่

นายไสว กิตติศิริกุล รองนายกฯ เสนอที่ประชุมว่าถ้าสมาชิกท่านใดมายื่นคำร้องขอให้ อบต. ไปดำเนินการ เช่น การซ่อมแซมถนน การซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หลังจากยื่นคำร้องไว้แล้วให้เจ้าหน้าที่ถ่ายสำเนาให้นำมาแจ้งไว้ที่รองนายกฯ เพื่อที่จะติดตามมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ เกี่ยวกับการตรวจงานก่อสร้างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้แก่ ผู้ควบคุมงาน กรรมการตรวจรับพัสดุมิหน้าที่ตรวจสอบอยู่แล้วและมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ได้ตรวจให้เป็นไปตามแบบหากเกิดข้อผิดพลาดก็จะมีคามผิดพลาดทางวินัยจึงขอให้สมาชิกมีความมั่นใจในการก่อสร้าง

ประธาน สอบถามว่ามีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่

นายสมศักดิ์ แจ้งศิริภู ส.อบต.หมู่ที่ ๑๙ สอบถามว่าการเก็บคอนกรีตหรือลูกปูนไปทดสอบ
นี้ไม่อยากทราบว่าส่งไปตรวจที่ใดมีมาตรฐานหรือไม่ คอนกรีตที่ผู้รับจ้างนำมาก่อสร้างได้มาตรฐานหรือไม่

ประธานให้ ผู้อำนวยการกองช่างตอบคำถาม ผอ.กองช่างตอบว่าการทดสอบเนื้อคอนกรีต
ส่งไปตรวจที่โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ทางหลวงชนบท วิทยาลัยเทคนิค เป็นต้น

นายก ฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าเกี่ยวกับการควบคุมงาน การตรวจสอบงานก่อสร้างนั้น นายกได้
ออกคำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน กรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้างซึ่งขอให้สมาชิกสบายใจได้ เชื่อว่า
กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งควบคุมดูแลการก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบ ปริมาณงานตามสัญญาจ้าง เพราะเป็น
ข้าราชการต้องรอบคอบรับผิดชอบงานอย่างดี เกี่ยวกับมาตรฐานของคอนกรีตนั้นตนมั่นใจว่าเป็นไปตาม
มาตรฐานเพราะเป็นปูนซีเมนต์ผสมเสร็จ มีการรับรองคุณภาพจากผู้ผลิตและส่งเนื้อคอนกรีตไปทดสอบยัง
หน่วยงานที่เชื่อถือได้

ประธานสอบถามว่ามีผู้ใดจะเสนอหรือสอบถามอะไรอีกหรือไม่ ไม่มีผู้เสนอประธานจึงสั่งปิด
การประชุม เวลา ๑๕.๔๒ น.

ลงชื่อผู้จดยางงานการประชุม
(นายวิเชียร พลิตี)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

ลงชื่อกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายอุทัย สอพิมาย)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๑

ลงชื่อกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายครองสิน ทองเครือ)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๙

ลงชื่อกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายพิเชฐ แซ่มพุทรา)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๖

๗ พ.ย. ๒๕๖๕

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองมีมติรับรองแล้วเมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
จึงลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ

(นางรุปลินีย์ พรพินิจพงศ์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง